

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

PGS, TS NGUYỄN ĐĂNG THÀNH

Phó Giám đốc Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh
Giám đốc Học viện Hành chính

Theo Nghị định số 214-NV, ngày 29-5-1959 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trường Hành chính được thành lập (đóng tại Từ Sơn, Bắc Ninh). Trong quá trình phát triển, Trường đã nhiều lần thay đổi tên gọi, tổ chức và địa điểm. Tháng 9-1961, Trường được đổi tên thành Trường Hành chính Trung ương và chuyển về địa điểm hiện nay. Đến tháng 5-1980, Trường đổi tên là Trường Hành chính - Kinh tế Trung ương. Tháng 9-1981 đổi tên là Trường Hành chính Trung ương. Tháng 11-1990, đổi tên là Trường Hành chính quốc gia. Ngày 6-7-1992 theo Nghị định số 253/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), Trường Hành chính quốc gia được chuyển thành Học viện Hành chính quốc gia. Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Học viện Hành chính quốc gia từ cơ quan thuộc Chính phủ đã được chuyển giao về Bộ Nội vụ theo Quyết



Đổng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự Lễ khai giảng năm học 2009 - 2010, tại Học viện Hành chính, ngày 5 - 9 - 2009

định số 123/2002/QĐ-TTg ngày 19-9-2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Đến ngày 7-5-2007, theo Quyết định số 60/QĐ-TW của Bộ Chính trị, Học viện Hành chính quốc gia hợp nhất với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thành Học viện Chính trị – Hành chính (CT-HC) quốc gia trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; công tác nghiên cứu lý luận chính

trị, quản lý hành chính nhà nước của Đảng và Nhà nước ta.

Việc hợp nhất Học viện Hành chính quốc gia và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thành Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh là nhằm nâng cao vị trí và tầm quan trọng của hai Học viện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước và công tác nghiên cứu khoa học về chính trị, hành chính đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ chính trị của Học viện. Việc hợp nhất đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, quy tụ được lực lượng cán bộ, giảng viên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị, cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu khoa học, khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp về nội dung, chương trình đào tạo giữa hai Học viện.

Ngày 17-12-2008, Chính Phủ ban hành Nghị định số 129/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh. Theo đó, Học viện Hành chính là bộ phận cấu thành hữu cơ không thể tách rời của Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh.

Năm mươi năm qua (1959-2009), trải qua nhiều chặng đường với không ít khó khăn, thử thách nhưng nhờ có sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước; sự giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức và sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, công chức, Học viện Hành chính đã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mỗi giai đoạn cách mạng. Đặc biệt là bước vào thời kỳ đổi mới, Học viện Hành chính từng bước lớn mạnh, trưởng thành, phát triển trên nhiều mặt. Tính từ năm 1959

đến nay, đã có trên 90 nghìn cán bộ công chức thuộc các ngành, địa phương được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước. Ngoài ra, Học viện tiến hành bồi dưỡng theo chuyên đề về hành chính văn phòng, hành chính doanh nghiệp, giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với trên 10 nghìn học viên; đồng thời cũng mở các lớp bồi dưỡng theo chức danh cho cán bộ chính quyền cơ sở như chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND cấp xã với trên 10 nghìn người.

Từ năm 1996, Học viện bắt đầu đào tạo cử nhân hành chính với các hệ chính quy và tại chức; đào tạo thạc sỹ quản lý hành chính công. Đã có hàng vạn sinh viên ra trường, được cấp bằng cử nhân hành chính và hiện có hàng ngàn sinh viên đang theo học tại các hệ đào tạo. Số sinh viên tốt nghiệp ra trường đã và đang là nguồn bổ sung có hiệu quả cho hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức nhà nước và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị cũng như các cơ sở kinh tế. Học viện đã tuyển 13 khoá cao học; trong đó, có 10 khoá với trên một ngàn học viên cao học đã tốt nghiệp, được cấp bằng thạc sỹ chuyên ngành quản lý hành chính công. Từ năm 2003, Học viện bắt đầu đào tạo tiến sỹ chuyên ngành hành chính công.

Học viện đã và đang tổ chức xây dựng, biên soạn hệ thống chương trình, giáo trình và tài liệu tham khảo cho các loại hình bồi dưỡng, đào tạo gồm gần 300 đầu sách với hàng triệu bản in, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu của các hệ đào tạo.

Về công tác nghiên cứu khoa học, trong thời gian qua, đã có trên 200 đề tài đã được nghiệm thu, trong đó có trên 130 đề tài đạt loại xuất sắc. Ngoài ra, Học viện đã chú trọng mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều nước có nền

hành chính phát triển và các tổ chức quốc tế; Ký kết các dự án hợp tác với Đức, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Trung Quốc và một số nước trong ASEAN. Học viện đã thiết lập quan hệ hợp tác với đối tác mới như Nga, Pháp, Niu Dilân, Nhật Bản, Hàn Quốc,... Đặc biệt, Học viện có quan hệ hợp tác chặt chẽ, giúp đỡ nước Cộng hoà DCND Lào trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hành chính. ...

Ghi nhận thành tích của Học viện, Đảng và Nhà nước đã trao tặng những phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Ba (1993), Huân chương Độc lập hạng Nhì (2002), Huân chương Độc lập hạng Nhất (2009). Ba đơn vị thuộc Học viện là Tạp chí Quản lý nhà nước, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính, Viện Nghiên cứu Hành chính được tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Nhiều cán bộ lãnh đạo, công chức được tặng thưởng huân, huy chương các loại và nhiều đơn vị thuộc Học viện được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đảng bộ Học viện nhiều năm liên tục đạt danh hiệu *Đảng bộ trong sạch vững mạnh* và được tặng cờ "*Đảng bộ có thành tích trong hoạt động xây dựng Đảng*" năm 2000-2002; nhiều tập thể đơn vị, tổ chức thuộc Học viện được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Giám đốc Học viện, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động, Công đoàn viên chức Việt Nam, Cờ thi đua đơn vị tiêu biểu xuất sắc của Bộ Nội vụ. ...

Từ khi hợp nhất, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Lãnh đạo Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính đã thực hiện thành công một số nội dung công tác cơ bản.

Thứ nhất, Học viện đã tập trung giải quyết tốt công tác tổ chức - cán bộ, tạo nên không khí

phấn khởi, đoàn kết, tuyệt đối tin tưởng vào quá trình hợp nhất của cán bộ, giảng viên Học viện.

Thứ hai, thực hiện đổi mới công tác xây dựng và biên soạn chương trình, nội dung, giáo trình các hệ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện theo phương pháp khoa học, thiết thực và đảm bảo tính thống nhất trong toàn hệ thống Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh; phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng nội dung, chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị-hành chính, khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp về nội dung, chương trình đào tạo chính trị và hành chính.

Thứ ba, kể từ khi hợp nhất hai Học viện, Học viện Hành chính tiếp tục duy trì và mở rộng công tác đào tạo, bồi dưỡng. Năm học 2008-2009, Học viện đã tổ chức đào tạo trên 20.000 học viên trung cấp, cử nhân đại học, thạc sỹ, tiến sỹ hành chính, chuyên viên, chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp. Riêng đối tượng bồi dưỡng, năm học 2008-2009, Học viện đã tổ chức bồi dưỡng 1.188 học viên các lớp chuyên viên, 7.100 học viên các lớp chuyên viên chính và 1.316 học viên các lớp chuyên viên cao cấp.

Thứ tư, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên có chuyên môn sâu, đáp ứng yêu cầu quản lý và giảng dạy ở trình độ cao trong tình hình mới, tăng cường sử dụng giảng viên kiêm chức là các nhà khoa học, nhà quản lý có kinh nghiệm và thực tiễn.

Thứ năm, công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm, đẩy mạnh. Những kết quả nghiên cứu không chỉ trực tiếp phục vụ cho việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, mà còn góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc đề ra

các chủ trương, đường lối, quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy cải cách hành chính.

Thứ sáu, quan hệ hợp tác quốc tế song phương và đa phương giữa Học viện Hành chính và các tổ chức có uy tín về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và nghiên cứu khoa học hành chính tiếp tục được duy trì, mở rộng, có chiều sâu và thực chất.

Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh giao phó, tiếp tục phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hướng tới sự phát triển của Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Ổn định tổ chức, bộ máy ngay sau khi có quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Học viện Hành chính. Việc cơ cấu lại tổ chức, bộ máy được thực hiện khoa học, hợp lý, không kéo dài, đảm bảo đoàn kết, nhất trí trong tập thể cán bộ, công chức, giảng viên Học viện. Nhanh chóng hoàn thiện công tác quản lý đối với một số mặt hoạt động của Học viện theo yêu cầu của tình hình mới.

2. Từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, giảng viên thông qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quản lý và giảng dạy.

3. Tiếp tục đổi mới toàn diện chương trình, nội dung, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo khoa học, thiết thực, tránh chồng chéo, trùng lặp giữa chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác trong hệ thống Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh.

4. Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, lấy người học làm trung tâm, chuẩn hóa về phương pháp ở các hệ đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường bổ sung kiến thức thực tế và kỹ năng thực hành nghề nghiệp cho học viên và sinh viên.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin sâu rộng trong công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập và quản lý. Khẩn trương đổi mới cơ chế tài chính đáp ứng yêu cầu tự chủ tài chính theo quy định của Nhà nước và của Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh.

6. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong giảng viên, học viên và sinh viên. Nghiên cứu khoa học phải tiếp cận được khoa học hành chính tiên tiến của các nước có nền hành chính công phát triển và gắn với việc giải quyết vấn đề thực tiễn.

7. Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế một cách thực chất phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học hành chính.

8. Tăng cường trang thiết bị, cơ sở vật chất, từng bước xây dựng một môi trường học tập, nghiên cứu hiện đại, văn minh, tiếp cận với các chuẩn mực của các nước trong khu vực.

Trên cơ sở nhận được sự quan tâm sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Lãnh đạo Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh, sự động viên, phối hợp của các ban, ngành chức năng, với nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ của mình trong sự nghiệp phát triển chung của hệ thống Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thắng lợi chung của Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới.